

**บาท/ดอลลาร์เข้านี้ฟื้นตัวหลังแรงซื้อดอลลาร์ช่วงปลายเดือนลดลง, จับตาตคก.สหรัฐ**

\*บาท/ดอลลาร์เข้านี้ฟื้นตัวกลับมาเคลื่อนไหวบริเวณ 35.00 หลังแรงกดดันจากแรงซื้อดอลลาร์ในช่วงปลายเดือนลดลงไป ขณะที่ในสัปดาห์นี้ นักลงทุนจะติดตามตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ ที่จะทยอยออกมาตลอดสัปดาห์

\*ดิลเลอร์ คาดว่า เงินบาทวันนี้จะมีแนวต้านที่ 34.90 และแนวรับที่ 35.10

\*ดอลลาร์ได้รับแรงกดดันในการซื้อขายช่วงเช้าวันนี้ที่ตลาดเอเชีย หลังจากมีข่าวว่า สำนักงานสอบสวนกลาง(เอฟบีไอ) ของสหรัฐจะสอบสวนนางฮิลลารี คลินตันเพิ่มเติม ในเรื่องที่ว่านางคลินตันเคยใช้เซิร์ฟเวอร์อีเมลส่วนตัวสำหรับการทำงาน ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐ

\*ข่าวนี้ทำให้นักลงทุนไม่มั่นใจว่า นางคลินตันจะได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ ในวันที่ 8 พ.ย.

\*นักลงทุนมองว่าข่าวนี้จะส่งผลดีต่อนายโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรครีพับลิกัน โดยนักลงทุนมองว่า หากนายทรัมป์ได้รับชัยชนะ เขาก็อาจจะสร้างความไม่แน่นอนเป็นอย่างมาก ทั้งในส่วนของนโยบายต่างประเทศ, ข้อตกลงการค้ากับต่างประเทศ และเศรษฐกิจภายในสหรัฐ ขณะที่ชัยชนะของนางคลินตัน จะช่วยรักษาสถานการณ์ในสหรัฐให้เหมือนเดิม

\*เยนได้รับแรงหนุนในฐานะสกุลเงินที่มีความปลอดภัยสูง ขณะที่มียารายงานระบุว่า ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น อยู่ในภาวะชะงักงัน

\*เมื่อวันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 978.05 ล้านบาท ขณะที่ขายสุทธิตราสารหนี้ไทยทุกช่วงอายุ 2.66 พันล้านบาท แต่ถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุเกินกว่า 1 ปีขึ้นไป ขายสุทธิ 1.07 พันล้านบาท

\*09.04 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 34.989/35.002 จาก 35.05 เมื่อวันศุกร์

\*บาท/ยูโร อยู่ที่ 38.369/400 จาก 38.32 เมื่อวันศุกร์

\*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 104.78/80 จาก 104.69 เมื่อวันศุกร์

\*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.0965/69 จาก 1.0983 เมื่อวันศุกร์

"เมื่อสัปดาห์ก่อน มี month-end demand ลากดอลลาร์ขึ้นไป แต่สัปดาห์นี้ลดลงแล้ว ทั้ง week นี้ ก็คงชะลอตัวพวกตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ ซึ่งหลักๆ จริงๆ จะไปอยู่ที่ non-farm (payrolls) ในวันศุกร์" ดีลเลอร์ กล่าว

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้